

# แมริออท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มอบข้อเสนอพิเศษ เหนือใคร ด้วยแพ็คเกจ “Three for Free” ตอบแทนลูกค้ากลุ่ม MICE

แมริออท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มุ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์การประชุมให้ประสบความสำเร็จ

และมอบข้อเสนอสุดพิเศษในเวลาเดียวกัน

**ฮ่องกง - 4 กรกฎาคม 2556** - แมริออท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล มอบ 3 ข้อเสนอสุดพิเศษเพื่อตอบแทนลูกค้า เมื่อจองจัดการประชุมสัมมนา ณ โรงแรมที่ร่วมโครงการทุกแห่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน ศกนี้ เท่านั้น



แมริออท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล พร้อมนำเสนอสถานที่สำหรับการจัดงานประชุม สัมมนา และงานอีเวนต์ต่างๆ ในหลายเมืองที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยรวมเอาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดงานประชุมที่มีคุณภาพดีที่สุดในผนวกเข้ากับความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น โดยลูกค้ากลุ่มงานประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ของแมริออท สามารถเลือกรับ 3 ข้อเสนอจากรายการของรางวัล อาทิ การรับคะแนนแมริออท รีวอร์ดเพิ่มเป็น 2 เท่า การอัพเกรดแพ็คเกจจัดประชุมและแพ็คเกจอาหารค่ำ รับห้องพักฟรีหนึ่งห้องสำหรับการชำระเงินทุกๆ 20 ห้องพัก และการได้รับเงินส่วนลดคืน 5% จากบัญชีหลัก เป็นต้น

ห้องประชุมและการจัดเลี้ยงที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย เพื่อให้เหมาะสมและเป็นการเฉพาะตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานนั้นๆ ตั้งแต่การจัดงานฝึกอบรมที่สามารถออกแบบสร้างสรรค์รูปแบบการจัดงานเอง และการประชุมสัมมนาประจำปีอย่างเป็นทางการ ไปจนถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำ และงานเลี้ยงรับรองของบริษัท แพ็คเกจ MICE นี้มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดงานประชุมและงานอีเวนต์ ที่พร้อมมอบบริการแบบเป็นส่วนตัว และใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ตรงกับความต้องการและวัตถุประสงค์ข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับงานของท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

มร. พอล รัชตัน ผู้อำนวยการฝ่ายขายงานประชุม สัมมนา นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE) ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อมอบบริการที่เหนือกว่าสำหรับผู้วางแผนจัดงานประชุมและงานต่างๆ กล่าวว่า “ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม MICE ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยม ที่พักที่มีคุณภาพสำหรับผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ และตัวเลือกความบันเทิงและกิจกรรมสันทนาการที่หลากหลาย เราจึงมีความยินดีที่จะมอบข้อเสนอพิเศษ “Three for Free” ใหม่ล่าสุดนี้แก่ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ของเราที่มีความประสงค์ที่จะจัดงานประชุมกับ โรงแรมในเครือแมริออท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและรางวัล “Three for Free” ของแมริออท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล และรายชื่อโรงแรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ร่วมโครงการ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ [www.marriott.com](http://www.marriott.com)